

Chương trình Sáng tạo xã hội khu vực Đông Nam Á

Câu chuyện điển hình: Chương trình Công dân tích cực trong các trường đại học và cộng đồng.

Tháng 4 năm 2021

Chia sẻ giá trị và tầm nhìn để tạo ra sự thay đổi trong xã hội

Từ trường đại học tới cộng đồng: mạng lưới kết nối toàn cầu do Vương quốc Anh dẫn dắt đã tạo nên sự khác biệt tại các địa phương ở Đông Nam Á



Giáo viên người Indonesia kiêm nhà văn Dicky Senda tổ chức các hoạt động cho trẻ em tại quê hương của ông ở Mollo, vùng núi của Timor. Nhiếp ảnh: Armin Septiexan.

Các sinh viên tại Đại học Padjadjaran ở Bandung, thành phố lớn thứ ba của Indonesia, được khuyến khích triển khai các hành động tạo ra tác động tích cực trong cộng đồng: cụ thể là có tới 6000 sinh viên năm nhất được nhà trường yêu cầu hàng năm tham gia vào một học phần được xây dựng dựa trên Chương trình Công dân tích cực của Hội đồng Anh, để từ đó đưa ra các sáng kiến hành động vì xã hội nhằm tạo ra những thay đổi tích cực trong cộng đồng.

Công dân tích cực là một chương trình đào tạo về kỹ năng lãnh đạo xã hội, được thiết kế để cung cấp kỹ năng và năng lực cho mọi người dân trên khắp thế giới để cùng giải quyết các vấn đề mà cộng đồng của họ phải đối mặt theo cách riêng của mỗi người. Chương trình được xây dựng dựa trên một mạng lưới toàn cầu và dựa trên một phương pháp học tập chủ động được thiết kế để tạo ra hoạt động và hành động xã hội có ý nghĩa trong cộng đồng.

Hội đồng Anh hợp tác với các đối tác - là các tổ chức địa phương đáng tin cậy và có uy tín cao trong cộng đồng, chẳng hạn như các tổ chức phi chính phủ bản địa và các trường đại học họ cùng chia sẻ trách nhiệm thực hiện các chương trình tại địa phương. Về phía các tổ chức địa phương, các đối tác đề cử điều phối viên - giảng viên - những người được Hội đồng Anh đào tạo thông qua các khóa tập huấn nguồn. Sau đó, các giảng viên sẽ lan tỏa kiến thức của họ cho những người tham gia tại địa phương, những Công dân tích cực là những người được tập huấn để phát triển các kỹ năng và ý tưởng nhằm biến những ý tưởng đó thành các hành động thực tế và tạo ra những thay đổi tích cực trong cộng đồng.

Chương trình được thiết kế dựa theo một hành trình học tập khung, và có thể thay đổi hành trình học tập linh hoạt theo các bối cảnh và nhu cầu khác nhau. Học phần đầu tiên tập trung vào sự tự nhận thức và bản sắc của mỗi cá nhân, sau đó chuyển sang học phần hiểu người khác và xây dựng niềm tin và các mối quan hệ. Tiếp đến, là học phần hiểu về cộng đồng bằng việc tìm hiểu về các vấn đề của cộng đồng và các giải pháp tiềm năng.

Thông qua hành trình học tập, chương trình Công dân tích cực giúp tăng cường trách nhiệm xã hội và kỹ năng lãnh đạo của người tham gia, tạo cơ hội cho họ hoàn thành học phần cuối cùng của hành trình học tập là lên kế hoạch và thực hiện một dự án hành động vì xã hội tại cộng đồng của họ.



Khi Mohamad Fahmi trở thành Giám đốc Giáo dục và Quốc tế hóa tại Đại học Padjadjaran vào năm 2020, ông đã thuyết phục nhà trường đưa chương trình Công dân tích cực vào giảng dạy cho tất cả sinh viên năm nhất và Hội đồng Anh đã giúp đào tạo được 60 giảng viên trở thành tập huấn viên Công dân tích cực.

Nhóm Tập huấn viên Công dân tích cực đầu tiên đã hoàn thành chương trình tập huấn trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020. Thời gian đó cũng chính là giai đoạn có các hạn

chế do đại dịch Covid-19, nhưng chương trình vẫn được diễn ra do Hội đồng Anh đã nhanh chóng chuyển đổi hình thức tập huấn từ trực tiếp sang trực tuyến.

Sự chuyển đổi hình thức tập huấn đã rất thành công và kết quả là các dự án của sinh viên đã được triển khai, bao gồm như tạo lập các tài khoản truyền thông xã hội chống chơi khăm được thiết kế để chống lại thông tin sai lệch giữa các nhóm tại cộng đồng; quyên góp sách cũ cho trẻ em mồ côi hoặc có hoàn cảnh khó khăn ở các làng lân cận; và đến các chợ trong thị trấn để hướng dẫn mọi người các biện pháp chống Covid-19 như đeo khẩu trang.

‘Hành trình học tập là một quá trình tìm hiểu về bản sắc và suy nghĩ về sự khác biệt của các nền văn hóa. Điều này giúp các Công dân tích cực tạo dựng được sự cảm thông và gia tăng kỹ năng đối thoại giữa các nền văn hóa khác nhau. Các công dân tích cực cởi mở, lắng nghe những người khác và cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung để cùng nhau giải quyết một vấn đề,’ Bà Monomita Nag-Chowdhury, Quản lý Chương trình Công dân tích cực Toàn cầu của Hội đồng Anh cho biết.

Bản sắc là sức mạnh

Chương trình Công dân tích cực đã giúp giáo viên kiêm nhà văn người Indonesia Dicky Senda thực hiện một dự án mà anh vô cùng tâm huyết.

Khi trở về quê hương Mollo ở vùng núi Timor sau vài năm sống ở Java (cách Jakarta 380km), anh nhận ra sự giàu có về văn hóa của các cộng đồng bản địa mà không được coi trọng cũng như không được bảo tồn. Các bạn trẻ đã bị mất kết nối với di sản văn hóa địa phương và tri thức bản địa sẽ bị mất vĩnh viễn vì thường chỉ được truyền miệng. Anh nhận ra rằng tri thức này có thể giúp giải quyết nhiều vấn đề của ngôi làng, chẳng hạn như dân trí thấp và kinh tế trì trệ.

Chương trình Công dân Tích cực, mà anh đã tham gia vào năm 2016, đã giúp hình thành dự án có tên Lakoat Kujawas (được đặt theo tên của trái cây địa phương) và triển khai hoạt động dự án tại ngôi làng. Kết quả là, anh đã khuyến khích được những người trẻ trong làng nghiên cứu và lưu trữ các văn hóa truyền thống địa phương và thành lập một doanh nghiệp xã hội bán các sản phẩm văn hóa truyền thống. Anh nói rằng "để giải quyết vấn đề, chúng ta phải sử dụng bản sắc văn hóa và tiềm năng của mình như một sức mạnh".

Học hỏi từ những Công dân tích cực khác là một phần quan trọng trong kinh nghiệm của anh, anh nói. "Khi chúng tôi gặp 20 người đến từ 20 cộng đồng khác nhau, chúng tôi được học hỏi về 20 giá trị, tầm nhìn, quan điểm và thách thức khác nhau." anh nói thêm.

Vào năm 2017, một Công dân tích cực khác từ Birmingham ở Vương quốc Anh đã đến thăm cộng đồng của Senda ở Timor, để nâng cao nhận thức cho các thanh thiếu niên trong làng về các vấn đề giới tính. Senda đến thăm Vương quốc Anh một năm sau đó và nói rằng anh ấy 'học được rất nhiều điều từ việc gặp gỡ những Công dân tích cực khác và được nghe nhiều hơn về tinh thần kinh doanh xã hội.

"Khi chúng tôi gặp 20 người từ 20 cộng đồng khác nhau, chúng tôi được học hỏi về 20 giá trị, tầm nhìn, quan điểm và thách thức khác nhau."

“Sau khi trở về, tôi cảm thấy tự tin để điều hành doanh nghiệp xã hội của mình,” anh nói. Năm 2019, anh khởi động một dự án du lịch sinh thái, nơi du khách có thể khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa tại ngôi làng của anh.

Kể từ khi chương trình bắt đầu vào năm 2009, hàng trăm nghìn Công dân tích cực đã thực hiện hơn 13.000 dự án hành động vì xã hội do chính cộng đồng lãnh đạo tại 78 quốc gia trên toàn thế giới.

Các công dân tích cực từ khắp nơi trên thế giới kết nối với nhau thông qua hội thảo, tập huấn, nguồn tài liệu trực tuyến, mạng xã hội, mạng lưới công dân tích cực và các chuyến thăm quan học tập quốc tế.

Các chuyến thăm quan được quy tụ những Công dân tích cực đến từ các quốc gia khác nhau, giúp họ có cơ hội tận mắt chứng kiến các dự án hành động vì xã hội tại các nước và hình thành những ý tưởng mới mà sau đó họ có thể đưa về cộng đồng của mình. Vào năm 2020 và 2021, việc hạn chế đi lại do đại dịch Covid-19, các chuyến thăm quan quốc tế đã được tổ chức trực tuyến rất thành công. Ba học viên Indonesia đã tham gia hai chuyến thăm quan học tập quốc tế với sự tham dự của hơn 50 đại biểu đến từ 16 quốc gia, trong đó có sáu người đến từ Vương quốc Anh. Các hoạt động trong chương trình thăm quan học tập này giúp họ hình thành mạng lưới kết nối, chia sẻ học hỏi và khám phá cách ứng phó với những thách thức toàn cầu liên quan đến tất cả các cộng đồng trên thế giới, chính là đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu.

Trong tương lai, dựa trên thành công của các hoạt động năm nay, nền tảng trực tuyến sẽ là một phần trong phương pháp của chương trình Công dân tích cực đồng hành cùng với phương pháp trực tiếp.

Tại Đại học Padjadjaran, sau những phản hồi tích cực từ các sinh viên, chương trình sẽ được tiếp tục tổ chức vào năm sau. Mohamad Fahmi đến từ trường đại học cho biết đại dịch Covid-19 đã tạo ra nhiều thách thức, nhưng các sinh viên vẫn thực hiện được các dự án tạo tác động tới cộng đồng, họ làm việc cùng nhau trên nền tảng kỹ thuật số.

“Đại dịch Covid-19 đã tạo ra nhiều thách thức,” Nag-Chowdhury nói. “Điều quan trọng là chúng ta vẫn giữ được kết nối - kết nối bằng hành động.”

Bài theo đặt hàng của Hội đồng Anh, được viết bởi Laura Joffre tại Pioneers Post.